



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันวันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๑๗๑,๖๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศธ.เห็นเด็กอัจฉริยะ ‘ศิลปะ-ดนตรี’

- มอบสกกศ.เจ้าภาพวางระบบดูแล
- สกอ.ลุยยกทปอ.แยกออกมา 26 ต.ค.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพกำหนดทิศทางในการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงการปรับโครงสร้างของ ศธ.ที่อยู่แล้ว ยังมอบให้ สกศ.เป็นเจ้าภาพดูแลเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะที่อยู่ในวัยเรียน เนื่องจากปัจจุบันไม่มีหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพ และเด็กกลุ่มนี้กระจัดกระจายอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมูลนิธิต่างๆ อาทิ เด็กที่ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการก็อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เป็นต้น ดังนั้น ศธ.ควรเป็นเจ้าภาพหลักดูแลเด็กเหล่านี้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพถึงที่สุด เพราะหากพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง เราจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาประเทศ

“ปัจจุบันยังไม่มีกรรวบรวมข้อมูลชัดเจนว่าเด็กอยู่ที่ไหน จึงได้มอบให้ สกศ.รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามตัวเด็ก ส่งเสริมให้เขาพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง และหากพบว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือ เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ศธ.อาจมอบทุนการศึกษาหรือเจรจากับสถานศึกษาเพื่อจัดหาทุนให้” รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าว



พล.ร.อ.ณรงค์
พิพัฒนาศัย

และว่า หลังสำรวจข้อมูลและจัดระบบดูแลเด็กแล้ว ศธ.จะคิดรูปแบบกิจกรรมค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อาทิ กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการเพื่อค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยเด็กที่ ศธ. จะดูแลนั้น จะมีทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ

และดนตรี แต่ไม่ครอบคลุมด้านกีฬา ซึ่งมีกรมพลศึกษาดูแลแล้ว

นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า กรณี พล.ร.อ.ณรงค์มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาข้อดีข้อเสียว่า หากแยกจาก ศธ. จะทำให้การบริหารคล่องตัวกว่าหรือไม่นั้น ในการประชุมที่ประชุมอธิการบดี



แห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 26 ตุลาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะนำเข้าหารือกับ ทปอ. โดยที่ผ่านมา ทปอ.เคยส่งผลวิเคราะห์กรณีแยกมาจัดตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัยมายัง สกอ.แล้ว ตนจะนำเข้าหารือ ทปอ.อีกครั้งว่ายังยืนยันหรือไม่ หรือมีข้อเสนอเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน สกอ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นข้อดีข้อเสียซึ่งจะสรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ต่อไป

เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อว่า หากอนาคตมีทิศทางที่ชัดเจนว่าทุกฝ่ายเห็นสอดคล้องกันว่าควรแยกจาก ศธ. ก็ต้องหารือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น ถึงโครงสร้างและภาระงานที่ชัดเจน แต่ตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นข้อสรุป เพราะต้องรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้รอบด้านก่อน